



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
เรื่อง แก้ไขคุณสมบัติและขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร  
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๑๒ ตำแหน่ง  
๒๖ อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร  
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น

เนื่องจากตรวจพบความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับคุณสมบัติในเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ดังกล่าว  
จึงขอแก้ไขคุณสมบัติการรับสมัครฯ จำนวน ๑ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล รายละเอียดตาม  
เอกสารแนบท้าย และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(ก.จ.จ.) จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ข้อ ๑๙ (๑)  
วรรคท้าย จึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัครฯ เฉพาะตำแหน่ง ผู้ช่วย นักทรัพยากรบุคคล ไปอีก ๕ วันทำการ คือ  
รับสมัครฯ ถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ส่วนตำแหน่งอื่นไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอัครเดช ทองใจสด)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐  
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ

๑. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

๒. ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

๔. ระยะเวลาการจ้าง

กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี

๕. อัตราค่าตอบแทน

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐.- บาท